



ประกาศเทศบาลตำบลยี่งอ
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
เทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลยี่งอ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเทศบาลตำบลยี่งอ เพื่อดำเนินการในหน้าที่บริการประชาชน และการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลยี่งอ ดังนี้

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลยี่งอ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

๑.๒ ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เทศบาลตำบลยี่งอ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่ชอบ/โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตร เครดิต (CreditCard Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

๑.๓ นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลตำบลยี่งอ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คั่นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลา ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

๑.๔ เทศบาลตำบลยี่งอ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PrivacyPolicy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลยี่งอ ไม่สามารถรับรอง หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

๒. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๒.๑ เทศบาลตำบลยี่งอ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจ ความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเทศบาลตำบลยี่งอเท่านั้น

๒.๒ เทศบาลตำบลยี่งอ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาลตำบลยี่งอ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

๒.๓ ในกรณีที่เทศบาลตำบลยี่งอ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรม ของเทศบาลตำบลยี่งอ เป็นต้น เทศบาลตำบลยี่งอจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการเทศบาลตำบลยี่งอ

๓. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเทศบาลตำบลยี่งอก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนองดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เทศบาลตำบลยี่งอ ทราบในหน้าเว็บ <http://www.yingocity.go.th/>

๔. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาลตำบลยี่งอ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง เช่น หมายเลข บัตรเครดิต เป็นต้น เทศบาลตำบลยี่งอ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของเทศบาลตำบลยี่งอ เพื่อปรับปรุง คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลยี่งอต่อไป

๕. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลยี่งอ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาล ตำบลยี่งอ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ยื่นชมหรือมีการใช้ บริการจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลยี่งอ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเทศบาลตำบลยี่งอ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลตำบลยี่งอ ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ ของเทศบาลตำบลยี่งอต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลยี่งอ ตามที่อยู่ปรากฏข้างล่างนี้ หมู่ที่ ๗ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์/ โทรสาร. ๐๗๓-๕๙๑๑๖๕ อีเมลล์ mu.district.yingo@gmail.com

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. J. J.', written over a light blue rectangular background.

(นายอัปเดตเลาะ เจ๊ะเลาะ)
นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ